

4.1-4-02



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ บก.อก.รร.นรต. โทร. ๔๔๖

ที่ ๐๐๓๕.๑๗/๑๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและติดตามประเมินผลตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม  
ของ บก.อก.รร.นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน ผบก.อก.รร.นรต.

ตามที่ บก.อก.รร.นรต. ได้จัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี  
๒๕๕๗ บก.อก.รร.นรต. เพื่อแสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม  
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๘ โดยมีกรอบทิศทางสอดคล้องกับ  
แผนพัฒนา รร.นรต. พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ ตลอดจนแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลด้วยนั้น

เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ การ  
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่าย  
พิพิธภัณฑ์ บก.อก. ได้รวบรวมผลการดำเนินการตามแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อม  
ประเมินผลความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนเรียบร้อยแล้ว ตาม  
เอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

( จินตนา บรรพตเสต )

สว.พภ.บก.อก.

รายงานผลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของ บก.อ.ร.ร.รต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	ประเมินผลความสำเร็จ ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อขัดข้อง	หมายเหตุ
๑.	โครงการตามแผนปฏิบัติการ บก.อก. พ.ศ.๒๕๕๘ - โครงการถอดหมวยเหตุและโทษเกียรติยศ - โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และภากรเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ตำรวจ - โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตำรวจ - โครงการพัฒนาศึกษาตามรอยศิลปะวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย - โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		
๒	โครงการอนุรักษ์สมบัติ	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		
๓	แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		
๔	พิธีสงฆ์และรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์	บุคลากรทุกคนเข้าร่วม	สำเร็จ		
๕	Big cleaning	บุคลากรเข้าร่วมเกิน ๗๐ %	สำเร็จ		
๖	พิธีไหว้ครู	บุคลากรเข้าร่วมเกิน ๘๐%	สำเร็จ		
๗	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		
๘	พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ	บุคลากรเข้าร่วมเกิน ๘๐%	สำเร็จ		
๙	พิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		
๑๐	พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเมืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	บุคลากรเข้าร่วมเกิน ๘๐%	สำเร็จ		
๑๑	พิธีประดับเครื่องหมายยศว่าที่ ร.ต.ต. แก่ นรต.	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		
๑๒	โครงการทำบุญเลี้ยงพระประจำปี	มีการดำเนินการ	สำเร็จ		